

Dịch vụ hỗ trợ trong thanh tra, kiểm tra thuế

Hỗ trợ chuyên môn trong thanh tra, kiểm tra thuế - Tại sao nên chọn KPMG

Thanh tra, kiểm tra thuế là trọng tâm trong công tác quản lý thuế của cơ quan thuế Việt Nam. Tần suất thanh tra, kiểm tra thuế và số thuế truy thu qua thanh tra, kiểm tra đã tăng đáng kể qua các năm, đặc biệt là đối với các vấn đề thuế gián thu, giá giao dịch liên kết và thuế thu nhập cá nhân. Hơn nữa, các quy định thuế ngày càng trở nên phức tạp hơn và có nhiều điểm chưa được hướng dẫn chi tiết, đồng thời doanh nghiệp có thể gặp vướng mắc trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế do hàng loạt yêu cầu cung cấp tài liệu và giải trình từ cơ quan thuế. Do đó, nhiều cuộc thanh tra kết thúc với số thuế truy thu và tiền lãi, tiền phạt rất cao vì doanh nghiệp không có đủ nguồn lực để xử lý tốt các vấn đề trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cũng như không có chiến lược giải trình hiệu quả. Điều này có thể do người nộp thuế không am hiểu các vấn đề thuế bị truy vấn một cách đầy đủ do có thay đổi phức tạp về mặt quy định, và/hoặc không hiểu đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong suốt quá trình thanh tra, kiểm tra thuế.

Để đảm bảo giải trình hiệu quả trong thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp nên tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia tư vấn thuế để xác định chiến lược làm việc tối ưu nhất. Là đơn vị tư vấn thuế lớn nhất tại Việt Nam, KPMG có kinh nghiệm dày dặn trong việc hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thuế và giải quyết các tranh chấp về thuế đối với tất cả các ngành nghề, lĩnh vực.

Chúng tôi có thể hỗ trợ Quý Công ty như thế nào

- 1 Rà soát hồ sơ thuế trong giai đoạn thanh tra, kiểm tra, các văn bản làm việc từ cơ quan thuế, và tư vấn về những rủi ro tiềm ẩn và các hành động cần thực hiện;
- 2 Xây dựng chiến lược làm việc phù hợp, bao gồm chiến lược giải trình, chuẩn bị tài liệu chứng minh, lập luận chuyên môn để giải trình hiệu quả;
- 3 Tham gia các buổi làm việc với cơ quan thuế để hỗ trợ trình bày các lập luận cũng như giải trình các vấn đề thuế của Quý Công ty;
- 4 Soát xét các văn bản chính thức, bao gồm biên bản thanh tra, kiểm tra thuế và các quyết định, và thảo luận với Quý Công ty về các hành động phù hợp cần thực hiện.
- 5 Hỗ trợ kỹ thuật trong bất kỳ quy trình khiếu nại nào, nếu được yêu cầu, khi các vấn đề vẫn chưa được giải quyết như mong muốn khi kết thúc thanh tra, kiểm tra thuế.

Với nhiều năm kinh nghiệm từ hàng loạt các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý Công ty những biện pháp thiết thực và hiệu quả nhất để giải quyết tranh chấp về thuế của Quý Công ty. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho Quý Công ty, và quan trọng hơn cả là giúp Quý Công ty đạt được kết quả thanh tra, kiểm tra tối ưu nhất.

Bộ phận Dịch vụ Hỗ trợ giải quyết tranh chấp về thuế (“TDRC”)

Một cuộc thanh tra, kiểm tra thuế có thể là một quá trình kéo dài bao gồm thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, thủ tục thỏa thuận song phương và khiếu kiện. Để có thể giải trình hiệu quả trong một cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, hầu hết người nộp thuế đều tìm đến các chuyên gia bên ngoài, những người đã quen với các quy trình giải quyết tranh chấp và có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước. Tại KPMG, chúng tôi có một Bộ phận TDRC chuyên biệt bao gồm các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp và có mối quan hệ công việc chặt chẽ với các cơ quan nhà nước. KPMG gần đây cũng đã tăng cường nhân sự tại Bộ phận TDRC với các thành viên có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Tổng cục Thuế (“TCT”) và các cơ quan thuế địa phương, với chuyên môn sâu về chính sách thuế và các tranh chấp thuế.

Liên hệ với chúng tôi

Hoàng Thùy Dương
Phó Tổng Giám Đốc,
Trưởng Bộ phận Thuế

Nguyễn Thu Hường
Thành viên Điều hành,
Trưởng Bộ phận TDRC

Lê Thị Kiều Nga
Thành viên Điều hành,
Trưởng Bộ phận Thuế
doanh nghiệp

Nhân Huỳnh
Thành viên Điều hành,
Trưởng Bộ phận Thuế Quốc tế
Tổng hợp

Nguyễn Thùy Dương
Giám đốc,
Dịch vụ luân chuyển nhân sự
toàn cầu

Hà Nội

Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72,
E6 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm
T +84 (24) 3946 1600

Tp. Hồ Chí Minh

Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah,
115 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1
T +84 (28) 3821 9266

Đà Nẵng

Lô D3, Tầng 5, Tòa nhà Indochina Riverside Towers,
74 Bạch Đằng, Hải Châu I, Hải Châu
T +84 (236) 351 9051

Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính chính xác này trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù hợp từ các chuyên gia sau khi xem xét từng tình huống cụ thể.

© 2024 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, Công ty TNHH Dịch vụ KPMG, đều là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong tổ chức toàn cầu của các công ty KPMG độc lập, liên kết với KPMG International Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn theo bảo lãnh được thành lập tại Vương Quốc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Tên và biểu tượng KPMG là nhãn hiệu thương mại được cấp phép sử dụng cho các công ty thành viên độc lập của tổ chức các công ty KPMG toàn cầu.



Quét mã QR để truy cập website: kpmg.com.vn
Email: kpmghcmc@kpmg.com.vn